



# บริษัท ทีฟฟ้า จำกัด TIFFA CO., LTD.

เลขที่ 19 ชั้นที่ 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
19 4<sup>th</sup> FLOOR, SRINAKARIN ROAD., BANGNA, BANGNA, BANGKOK 10260  
Tel. 0 2018 2800 Fax. 0 2018 2801

วันที่ 16 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งฯ / สมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบประเมินตนเอง
  2. ใบสมัคร

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก กำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการดำเนินการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

การจัดทำมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการขนส่งและสร้างมาตรฐานด้านบริการขนส่งของประเทศ (National Standard) ซึ่งผู้ใช้บริการขนส่งทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และประชาชนทั่วไป ที่เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก จะได้รับบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดไว้ มีการพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการยกระดับระบบการขนส่งทางบกของประเทศไทยในภาพรวม

ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark จำนวน 321 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.2559) และจำนวนรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark จำนวน 46,524 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559)

ทางหน่วยตรวจประเมิน บริษัท ทีฟฟ้า จำกัด จึงเห็นควรเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบและตระหนักถึงการบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดไว้

ในการนี้หน่วยตรวจประเมิน บริษัท ทีฟฟ้า จำกัด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark โดยติดต่อหน่วยตรวจประเมิน บริษัท ทีฟฟ้า เพื่อทราบเงื่อนไขในการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยตรวจสอบบริษัทของท่านได้อยู่ในเกณฑ์และตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark แล้วหรือไม่ โดยในข้อกำหนดที่ขีดเส้นใต้ คือ ข้อกำหนดบังคับที่จะต้องปฏิบัติและบรรลุผล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทางหน่วยตรวจประเมิน บริษัท ทีฟฟ้า จำกัด มีความยินดีให้ข้อเสนอแนะในการขอมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริกาญจน์ โทร 02-018-2800 ต่อ 8912 หรือ  
E-Mail : [sirikam@tiffaedi.com](mailto:sirikam@tiffaedi.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย บรรลือเสนาะ)

หัวหน้าหน่วยตรวจประเมิน บริษัท ทีฟฟ้า จำกัด